



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ที่ นม ๗๓๒๐๑/

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

เรียน ปลัด อบต./พนักงาน และลูกจ้างทุกคน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ของขวัญสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ซึ่งพฤติกรรมที่เปิดโอกาสให้นำไปสู่การประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ การประกาศนโยบายระดับของขวัญของกำนัน หรือ No Gift Policy ให้เป็นนโยบายระดับชาติที่เข้มแข็งขึ้นเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากแรงผลักดันขององค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ด้วยเล็งเห็นแล้วว่านโยบาย No Gift Policy หรือ การงดรับของขวัญ ไม่รับ-ไม่ให้ ของขวัญนั้นสร้างบรรทัดฐานที่ดีจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนของข้าราชการไทย

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มข้าราชการโดยสร้างค่านิยมมัยยัสต์ของข้าราชการ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบุคคลกรระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก เพื่อเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและลบข้อความที่ว่าใช้เส้นใช้สายเอาใจนาย แสดงการสวามิภักดิ์เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน หวังให้ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับลาภยศได้ตำแหน่ง และการให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลในวันข้างหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จำสืบเอก

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

**บัญชีรายชื่อผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
รับทราบและดำเนินการตาม"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ (ทราบ)	หมายเหตุ
๑	จ.ส.อ.บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก	นายก อบต.กระโทก		
๒	นายจุล ขวางกระโทก	รองนายก อบต.กระโทก		
๓	นายประกอบ พริงกระโทก	รองนายก อบต.กระโทก		
๔	นางสาวกัลยาณี ขาวกระโทก	เลขานุการนายก ฯ		
๕	นายพลกฤต วงศ์ศักดิ์ดา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๖	นางสุกัญญา ทองเหลือง	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๗	นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง	หัวหน้าสำนักปลัด		
๘	นางสาวบุญล้อม หมื่นกระโทก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		
๑๐	นางสาวพรธนิภา พริงกระโทก	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๑๑	นางพรนัชชา ไชมะเริง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
๑๒	นางสาวสุนทรศรี ศรีกระโทก	นักวิชาการการเงินชำนาญการ		
๑๓	นางสาวปาไลดา พานกระโทก	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ		
๑๔	นายศรเกียรติ แผนวิชิต	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ		
๑๕	นายธีรวัฒน์ ปัญญาแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		
๑๖	นางสาธัญรัตน์ พรพุ่มพิพัฒน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ		
๑๗	นางกุลธิดา พุ่มพวง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ		
๑๘	นายทักษะธนา รำมะเริง	นายช่างโยธาชำนาญงาน		
๑๙	นางสาวมะปราง ฉิมผักแวง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
๒๐	นายนิวัฒน์ศักดิ์ โถทอง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน		
๒๑	พ.จ.อ.บรรลือ จำนงดี	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ		
๒๒	นางนริศรา แสไพศาล	ครู		
๒๓	นางวไลภรณ์ คิมกระโทก	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		
๒๔	นางณัฐวรินทร์ อ่อนตะวัน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		
๒๕	นางสาวเกศสุดา เกณฑ์กระโทก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		
๒๖	นายวิโรจน์ เนาขุนทด	พนักงานขับรถยนต์		

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญในทุกเทศกาล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล
เปลี่ยนจากการรับและการให้ของขวัญเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้

จ่าสิบเอก บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างทุกคน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญในทุกเทศกาล
รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล
เปลี่ยนจากการรับและการให้ของขวัญเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกัน
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ช่องทางติดต่อ ประธานงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
๑. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ๓๒ หมู่ ๕
๒. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๐๐๐๓๓๖
๓. เว็บไซต์ อินท. <https://www.kratoke.go.th>
๔. facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
๕. ไลน์แอดไลน์ทวิตเตอร์ kratoke-cv@gmail.com

ต่อต้านคอร์รัปชัน
ACT NOW รวมกันสู้ กอบกู้อนาคต

NO GIFT POLICY

Together Against Corruption



กิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีนายอำเภอโชคชัย เป็นประธานในพิธีเปิดและจำลองเอกสารเยี่ยม หมั่นกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยนายชัยธัช ศรีนภาทิพย์ อดีตท้องถิ่นอำเภอโชคชัย มาบรรยายให้ความรู้ซึ่งโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้มี การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น แนวทางในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน มาตรฐานทางด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการส่งเสริมจริยธรรม และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ